



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ**  
**CANTHO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY**

179 Nguyễn Văn Cừ – Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại : 84 0292 3 739730

Fax: 84 0292 3740221

Website: [www.ctump.edu.vn](http://www.ctump.edu.vn)

---

**THƯ NGỎ**  
**MỜI THAM DỰ NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2017**

Kính gửi: **Ban Lãnh đạo Sở Y Tế**  
**Ban Giám đốc Bệnh viện**  
**Ban Lãnh đạo Công ty Dược**

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trân trọng gửi lời chào đến quý Lãnh đạo và toàn thể công nhân viên chức đơn vị lời chúc sức khỏe và thành công.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Là trường trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện công tác đào tạo các ngành khoa học sức khỏe với quy mô đào tạo hiện nay trên 11.000 sinh viên đại học các ngành Y đa khoa, Y học Dự phòng, Y học Cổ truyền, Răng hàm mặt, Dược học, Y tế Công cộng, Điều dưỡng đa khoa, Xét nghiệm Y học và hơn 3.000 học viên sau đại học, đây là nguồn nhân lực có chất lượng, có năng lực trực tiếp phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân, đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển của đơn vị nói riêng và xã hội nói chung. Trong suốt chặng đường 38 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Quý cơ quan trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền đông Nam bộ.

Để có mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với Sở Y tế địa phương, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, các công ty dược trong và ngoài nước trên cơ sở trao đổi thông tin và tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, chất lượng. Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên chủ động kết nối với các nhà tuyển dụng và định hướng phát triển sự nghiệp sau này, trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Ngày hội việc làm với các thông tin cụ thể như sau:

1/ Thời gian tổ chức: 07g 30' đến 16g 30', ngày 10 tháng 6 năm 2017

2/ Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (số 179 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ).

Ngày hội việc làm dự kiến thu hút trên 4.000 lượt sinh viên năm cuối, năm kế cuối và các sinh viên các khóa khác có nhu cầu tư vấn nghề nghiệp. Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia chương trình, Quý đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp:

- Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Y Dược Cần Thơ,
- Điện thoại 1: 0909 783 101 (Cô Trần Hoàng Ngôn)
- Điện thoại 2: 0989 007 877 (Cô Ngô Phương Thảo)
- Email: ctsv@ctump.edu.vn

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý đơn vị để Ngày hội việc làm năm 2017 thật sự là cầu nối hiệu quả giữa Nhà trường và Quý đơn vị.

Trân trọng kính chào

